

# XPLORE

THÁNG 06 - 07/2022

## SUMMER ON

HÈ BÙNG TRẢI NGHIỆM



HOTELS  
& RESORTS





Đồng hành cùng bạn trên những hành trình mới, Xplore số này là cẩm nang ăn chơi du lịch cập nhật những xu hướng mới nhất cùng Bộ sưu tập ưu đãi đáng mong chờ dành riêng cho du khách FLC Hotels & Resorts. Mỗi trang Xplore số này đều mang đến cho du khách cảm giác tươi mới, tràn đầy năng lượng.

Nào cùng xách vali lên và  
để Xplore dẫn lối thôi!

TIN TỨC  
Trang 3 - 7

TIÊU ĐIỂM HÈ  
Trang 8 - 12

CẨM NANG MÙA HÈ  
Trang 13 - 25

BẬT MOOD HÈ,  
THỎA ĐAM MÊ ẨM THỰC  
Trang 26 - 30

SẴN SÀNG SẴN DEAL,  
CHILL HÈ CỰC ĐÃ  
Trang 31

Tin tức

# Du lịch sau 2 tháng phục hồi

*Những con số ấn tượng ngay đầu mùa cao điểm Hè*

Theo Tổng cục Du lịch, việc mở cửa du lịch từ ngày 15/3 vừa qua và xu hướng phục hồi trên thế giới, Việt Nam hiện đang nhận được chú ý ngày càng tăng của du khách quốc tế từ các thị trường trọng điểm. Lượng khách ngoại quốc đến Việt Nam tháng 4 năm 2022 vào khoảng 70.000 lượt, gấp hơn 4,5 lần lượng khách trong tháng 3 (15.000 lượt). Khách du lịch nội địa đạt hơn 10 triệu lượt, tăng 16,7% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó có tới 6,3 triệu lượt khách nghỉ đêm tại các cơ sở lưu trú.

Cùng với xu hướng ấy, du khách Việt ưu tiên lựa chọn những điểm đến đa tiện ích - đa trải nghiệm, đảm bảo đủ điều kiện an toàn. Các quần thể nghỉ dưỡng của FLC đều ghi nhận lượt khách lớn trong đó FLC Hạ Long, FLC Sầm Sơn đạt tỉ lệ lấp phòng ở mức trên 80% vào mỗi dịp cuối tuần. FLC Vĩnh Phúc và FLC Quy Nhơn thường xuyên đón những đoàn khách MICE có quy mô từ hàng trăm đến hàng nghìn du khách.







FLC GRAND HOTEL  
QUY NHON

# Khách sạn 5 sao của FLC Quy Nhơn tự hào ôm trọn 2 giải thưởng bất động sản APPA Châu Á Thái Bình Dương 2022



Mới đây, khách sạn FLC Grand Hotel Quy Nhơn thuộc quần thể FLC Quy Nhơn lập “cú đúp” tại giải thưởng danh giá APPA 2022 khi cùng lúc giành hai danh hiệu “Hotel Architecture Award” - Giải thưởng Khách sạn có kiến trúc độc đáo nhất khu vực và “Construction & Design Award” - Giải thưởng Khách sạn có thiết kế - xây dựng đẹp nhất khu vực.

Được tư vấn thiết kế bởi Baumschlager Eberle Architekten (BE), thương hiệu tư vấn kiến trúc hàng đầu thế giới, công trình là sự cộng hưởng của văn hoá bản địa và tiêu chuẩn quốc tế, đồng thời cũng là sự kế thừa và đổi mới từ những kiến trúc độc đáo đã làm nên dấu ấn của FLC trong thời gian qua.

Giải thưởng bất động sản Châu Á - Thái Bình Dương (APPA) là sự kiện thuộc hệ thống giải thưởng bất động sản danh giá và uy tín bậc nhất trên thế giới International Property Awards (IPA). APPA được tổ chức thường niên để vinh danh các chủ đầu tư và dự án xuất sắc trong lĩnh vực phát triển các dự án bất động sản tại khu vực Châu Á Thái Bình Dương. Sự kiện lễ trao giải năm nay chính thức được diễn ra tại London, Vương Quốc Anh vào 23/6/2022.



1

**KHÁCH SẠN CÓ KIẾN TRÚC  
ĐỘC ĐÁO NHẤT KHU VỰC**  
HOTEL ARCHITECTURE AWARD

2

**KHÁCH SẠN CÓ THIẾT KẾ - XÂY DỰNG  
ĐẸP NHẤT KHU VỰC**  
CONSTRUCTION AND DESIGN AWARD



## Tin tức



## FLC Hotels & Resorts xúc tiến mở rộng thị trường, “bắt tay” chiến lược nhiều đối tác Quốc Tế

Trong nỗ lực tiếp tục xúc tiến mở rộng thị trường quốc tế, FLC Hotels & Resorts đã tiến hành ký kết thỏa thuận hợp tác với nhiều đối tác lớn như KKday, Korcham vào đầu tháng 6/2022 này.

Chiến lược hợp tác cùng loạt đối tác uy tín của FLC Hotels & Resorts được kỳ vọng mang đến cho du khách nhiều lựa chọn mới mẻ cùng mức chi phí hợp lý. Những ký kết hợp tác này sẽ mở đường cho hàng chục vạn du khách quốc tế đến trải nghiệm các dịch vụ golf, nghỉ dưỡng, hàng không... chất lượng 5 sao do FLC cung cấp, đồng thời gia tăng cơ hội tiếp cận của du khách quốc tế tới những điểm đến nổi bật của

Việt Nam trong bối cảnh du lịch Việt Nam đang phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch.

“Việc hợp tác với các đối tác quốc tế uy tín tiếp tục khẳng định cam kết của FLC trong việc không ngừng hoàn thiện chất lượng dịch vụ, cũng như chuẩn bị sẵn sàng về nhân lực, hạ tầng, hệ thống sản phẩm đa dạng để có thể đồng hành cùng các điểm đến trong việc mở cửa du lịch quốc tế một cách hiệu quả nhất”, đại diện FLC Hotels & Resorts cho biết.

Là một trong những thương hiệu dẫn đầu trong ngành khách sạn du lịch nghỉ dưỡng tại Việt Nam, FLC Hotels & Resorts hiện sở hữu hàng ngàn phòng khách sạn và

villa cao cấp tại các điểm đến nổi tiếng như Sầm Sơn, Quy Nhơn, Hạ Long, Vĩnh Phúc... Các khu nghỉ dưỡng mang thương hiệu FLC là lựa chọn quen thuộc của du khách nước ngoài khi tới với Việt Nam, đặc biệt là khách du lịch khu vực châu Á nhờ vị trí đẹp và hệ tiện ích đồng bộ khép kín. Trong đó, FLC Quy Nhơn và FLC Hạ Long thường xuyên tiếp đón các đoàn khách quốc tế đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Đài Loan... tới nghỉ dưỡng kết hợp chơi golf. Theo đánh giá của nhiều golfer, nhờ thiết kế độc đáo hướng trọn tầm nhìn ra bãi biển xanh hoặc vịnh kỳ quan mà các sân golf tiêu chuẩn quốc tế của FLC được du khách nước ngoài đặc biệt ưa chuộng.



## FLC Hạ Long tiếp đón hơn 700 khách đoàn vận động viên SEA Games thứ 31

Đại hội thể thao lớn nhất Đông Nam Á đã được tổ chức lần thứ 31 tại nước chủ nhà Việt Nam vào ngày 12/5 - 23/5/2022. Hơn 900 người gồm vận động viên, huấn luyện viên, trọng tài, cán bộ đoàn thể thao,... đã đến Quảng Ninh, trong đó FLC Hạ Long đã tiếp đón đoàn hơn 700 khách từ các Quốc gia đến lưu trú trong suốt quá trình diễn ra Đại hội. Là khách sạn 5\* duy nhất tại Hạ Long được tin tưởng lựa chọn để đón tiếp và phục vụ số lượng đông nhất các đoàn vận động viên tới tham dự SEA Games 31 tại Quảng Ninh, với FLC Hạ Long vừa là niềm tự hào vừa là trọng trách lớn lao.

Để phục vụ cho đoàn khách trong sự kiện đặc biệt này, khách sạn đã tăng cường đảm bảo an toàn về y tế, an ninh trật tự, an toàn thực

phẩm và đặc biệt chú trọng đến thực đơn tại nhà hàng. Đội ngũ đầu bếp của khách sạn FLC Hạ Long đã rà soát, nghiên cứu kỹ cách chế biến nhiều món ăn truyền thống của các nước trong khu vực để có thể cung cấp dinh dưỡng đầy đủ mà vẫn phù hợp khẩu vị cho các vận động viên.

Sau hành trình 20 ngày "ăn, ngủ, làm việc" cùng SEA Games, những phản hồi tích cực của các đoàn vận động viên cũng chính là "tấm huy chương" quý giá nhất dành cho FLC Hạ Long, cho những con người thầm lặng đóng góp công sức nhỏ bé vào thành công của sự kiện thể thao lớn nhất Đông Nam Á.





## FLC Hotels & Resorts nhận phản hồi tích cực từ đoàn Fam Trip quốc tế



Sau hơn 2 năm Việt Nam tạm dừng các chuyến bay thương mại quốc tế vì đại dịch, FLC Hotels & Resorts vinh dự là một trong những khách sạn đầu tiên được đón tiếp đoàn Famtrip từ các đơn vị lữ hành, công ty truyền thông, cơ quan báo chí tại hai thành phố Sydney và Melbourne (Úc).

Hơn 20 thành viên của đoàn đã tham quan, trải nghiệm các tiện ích, dịch vụ 5 sao tại 2 quần thể nghỉ dưỡng FLC Hạ Long, FLC Quy Nhơn cũng như khám phá

những danh lam thắng cảnh nổi tiếng ở địa phương. Đồng thời, các đơn vị thành viên của Tập đoàn FLC bao gồm FLC Hotels & Resorts, Bamboo Airways, FLC Travel & Event cũng làm việc trực tiếp với đoàn để thảo luận về các cơ hội hợp tác, cùng xây dựng các chương trình du lịch hấp dẫn, giúp mở rộng thị trường khách quốc tế, đặc biệt là du khách Úc đến Việt Nam nói chung và các quần thể nghỉ dưỡng FLC nói riêng.

Sau những ngày trải nghiệm tại Vịnh kỳ quan và thiên đường biển “Maldives”, FLC Hotels & Resorts đã ghi nhận được những phản hồi tích cực từ các nhà báo và đại diện các đơn vị lữ hành, du lịch Úc. Hy vọng rằng, chuyến thăm Việt Nam lần này đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng mỗi du khách và sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác du lịch, để Việt Nam nói chung và FLC nói riêng, có cơ hội đón tiếp nhiều đoàn khách đến từ xứ sở Kangaroo trong thời gian tới.



Tiêu điểm hè

# HÈ VUI Từ 16/05/2022 - 15/09/2022 CHECK IN



*Nhận ngay quà xin* 



 **#CHECK IN NHẬN NGAY**

**01 VOUCHER  
ĐỒ UỐNG  
MIỄN PHÍ**

**Cách tham gia:**

Chụp ảnh check in tại quần thể FLC kèm theo hashtag **#FLCHotelsResorts #Hevuicheckin #Nhanngayquaxin #Tên khách sạn** đăng lên facebook cá nhân và để ở chế độ public, nhận ngay 01 voucher miễn phí đồ uống.

 **#5 POST  
CÓ TƯƠNG TÁC NHIỀU  
NHẤT, CƠ HỘI RINH THÊM**

**VOUCHER NGHỈ DƯỠNG,  
VOUCHER BAY,  
VOUCHER ẨM THỰC**

**Cách tham gia:**

**Bước 1:** Gửi link bài viết về Fanpage các quần thể nghỉ dưỡng FLC

**Bước 2:** Kêu gọi tương tác cho bài viết của bạn

**Bước 3:** Cập nhật danh sách trúng giải vào ngày 05 hàng tháng tại fanpage FLC Hotels & Resorts

**Giải thưởng hàng tháng:**

**01 giải nhất, 04 giải đồng hạng**



**Tổng giá trị giải thưởng lên tới  
350.000.000VNĐ**



Tiêu điểm hè

# HÈ VUI CHECK IN

Từ 16/05/2022 - 15/09/2022

Nhận ngay quà tặng 

## THẺ LỆ CHƯƠNG TRÌNH

CHƯƠNG TRÌNH BAO GỒM 2 VÒNG:

### VÒNG 1

• Khách đăng ảnh check-in kèm các hashtag sau: #FLCHotelsResorts, #Tên khách sạn, #Hevuicheckin, #Nhanngayquaxin, lễ tân khách sạn sẽ xác nhận và tặng ngay cho khách 01 voucher đồ uống miễn phí.

**Lưu ý:** Mỗi khách hàng được check-in tối đa 01 lần tại mỗi quán thể FLC.

### VÒNG 2:

- Khách hàng tham gia vòng 2 là khách đã check in ở vòng 1.
- Khách hàng gửi link post mình đã check-in vào fanpage của Quán thể mình đang lưu trú để đăng ký tham gia vòng 2, sau đó kêu gọi tương tác cho post check in nhiều nhất có thể.
- Hết thời gian kêu gọi tương tác, BTC sẽ tổng hợp, chấm điểm dựa vào lượng tương tác thực và trao giải. 5 bài post có nhiều tương tác nhất sẽ được nhận giải thưởng của BTC.
- Mỗi khách hàng được gửi link tham gia bình chọn 01 lần/tháng. Thời gian tính điểm tương tác cho từng giai đoạn như sau: từ nay – 30/06; từ 01/07 – 31/07; từ 01/08 – 31/08; từ 01/09 – 31/09/2022.
- Điểm tương tác được tính như sau: 1 like = 1 điểm; 1 comment = 1 điểm; 1 share = 3 điểm. Tất cả các bài có lượt bình chọn ảo (dùng tool) sẽ bị loại.
- Thời gian chương trình: 4 tháng, từ nay đến 31/09/2022. Mỗi tháng trao giải 1 lần vào ngày ngày 05 của tháng kế tiếp.

Có 4 đợt trao giải tháng như sau:

**Đợt 1:** từ nay – 30/06/2022    **Đợt 2:** từ 01/07 – 31/07/2022    **Đợt 3:** từ 01/08 – 31/08/2022    **Đợt 4:** từ 01/09 – 31/09/2022

## CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG HÀNG THÁNG (MỖI ĐỢT TRAO GIẢI):

### 01 GIẢI ĐẶC BIỆT:

- 4 ĐÊM NGHỈ TẠI CÁC QUẦN THỂ NGHỈ DƯỠNG FLC
- 02 VÉ MÁY BAY KHỨ HỒI BAMBOO AIRWAYS
- 01 VOUCHER F&B TRỊ GIÁ 1 TRIỆU ĐỒNG SỬ DỤNG TẠI CÁC NHÀ HÀNG THUỘC CÁC KHU NGHỈ DƯỠNG FLC

### 04 GIẢI ĐỒNG HẠNG, MỖI GIẢI GỒM:

- 2 ĐÊM NGHỈ TẠI CÁC QUẦN THỂ NGHỈ DƯỠNG FLC
- 01 VOUCHER F&B TRỊ GIÁ 1 TRIỆU ĐỒNG, SỬ DỤNG TẠI CÁC NHÀ HÀNG THUỘC CÁC KHU NGHỈ DƯỠNG FLC



## Tiêu điểm hè

# FLC Zoo Safari Park Quy Nhơn Môi trường khám phá tuyệt vời cho bé một mùa hè đầy trải nghiệm

Qua 2 năm ở nhà, các con chỉ có thể ngắm thế giới qua màn hình nhỏ. Du lịch mở cửa, FLC Zoo Safari Park Quy Nhơn là điểm đến hàng đầu không nên bỏ qua khi du lịch Bình Định. Hơn 800 cá thể muôn màu đa dạng các chủng: thiên nga đen, vẹt bảy màu, vạc, đà điểu,... không chỉ khiến các bé thích thú mà cả những người lớn khi đến đây cũng không khỏi trầm trồ trước khung cảnh thiên nhiên và mô hình safari chuẩn thế giới. Bên cạnh tham quan công viên động vật bán hoang dã, FLC Zoo Safari Park Quy Nhơn còn có các hoạt động thú vị như đạp vịt, chèo thuyền, xe ngựa, câu cá cho cả gia đình một ngày vui chơi trọn vẹn.



## Khuấy động mùa hè với tuyển tập trò chơi nước tại FLC Hotels & Resorts >> ƯU ĐÃI HÈ CHỈ TỪ 50.000 VNĐ/ KHÁCH

Du lịch biển mùa hè có gì vui? Thử ngay bộ sưu tập trò chơi nước “hot rần rần” hè này tại FLC Sầm Sơn, FLC Quy Nhơn bởi sự mới mẻ, độc đáo và không kém phần vui nhộn.

Nếu thuộc team “đam mê cảm giác mạnh”, du khách có thể thỏa sức trải nghiệm các môn thể thao trên biển lôi cuốn như kéo phao chuối, phao bay, moto nước,.... Với team ghìen “sống ảo” và yêu thích trải nghiệm nhẹ nhàng, những môn thể thao như chèo



thuyền kayak, chèo SUP, bóng đi trong nước cũng là sự lựa chọn lý tưởng. Các môn thể thao tại Trung tâm giải trí dưới nước FLC đều có sự hướng dẫn của nhân viên kỹ thuật chuyên nghiệp để đảm bảo an toàn.





Tiêu điểm hè

# Chúc mừng sinh nhật FLC Sầm Sơn 7 tuổi

(12/7/2015 - 12/7/2022)

Đầu năm 2022, FLC Sầm Sơn bổ sung vào “bộ sưu tập giải thưởng và kỉ lục” của mình danh hiệu “Địa điểm tổ chức MICE ASEAN 2022” do Diễn đàn Du lịch Đông Nam Á - ATF trao tặng. Với những lợi thế vượt trội như Trung tâm Hội nghị sức chứa tới 1.200 khách, hệ tiện ích nghỉ dưỡng - giải trí khép kín, bãi biển riêng trải dài, không gian xanh rộng hàng hecta, dịch vụ chu đáo và tận tâm..., đây là sự công nhận từ phía các chuyên gia với FLC Sầm Sơn - một trong những địa điểm dẫn đầu về xu hướng du lịch MICE (hội họp kết hợp nghỉ dưỡng) tại Bắc Trung Bộ.

Bên cạnh hàng trăm đoàn khách MICE trong và ngoài nước với quy mô đa dạng, FLC Sầm Sơn còn được ưu ái lựa chọn là “thiên đường cưới mới tại Việt Nam” khi chứng kiến hàng trăm đôi uyên ương về chung một nhà. Khép lại một năm thành công rực rỡ, chúc FLC Sầm Sơn tuổi mới phát triển mạnh mẽ hơn nữa trên mảng du lịch MICE nói riêng cũng như du lịch nói chung để xứng danh là “người anh cả” của FLC Hotels & Resorts.

***Chúc “người anh cả” của FLC Hotels & Resorts sang tuổi thứ 7 luôn ở phong độ đỉnh cao để trở thành điểm sáng của du lịch Bắc Trung Bộ.***





Tiêu điểm hè

# Chúc mừng sinh nhật FLC Quy Nhơn 6 tuổi

(23/7/2016 - 23/7/2022)

FLC Quy Nhơn đón sinh nhật lần thứ 6 không thể ngọt ngào hơn khi cùng lúc chiến thắng hai hạng mục quan trọng tại giải thưởng bất động sản Châu Á - Thái Bình Dương (APPA), bao gồm giải “Khách sạn có kiến trúc độc đáo nhất khu vực” và “Khách sạn có thiết kế - xây dựng đẹp nhất khu vực”. Món quà sinh nhật đặc biệt này sẽ được trao tại London, Vương quốc Anh vào 23/6/2022.

Trải qua 6 năm phát triển và không ngừng nỗ lực để hoàn thiện dịch vụ, FLC Quy Nhơn không chỉ ghi dấu ấn của FLC lên vùng hoang mạc cát Quy Nhơn đầy nắng gió mà còn ghi tên mình vào những giải thưởng danh giá trong nước cũng như khu vực. Quần thể 5 sao với thể giới nghỉ dưỡng - giải trí sôi động bên bờ biển trong xanh dài 4km vẫn luôn là lựa chọn hàng đầu khi nhắc tới “thiên đường biển đảo”.

*Như cách mà hoa đã nở trên cát, chúc FLC Quy Nhơn ngày càng tỏa sáng, luôn là điểm đến must-go tại Quy Nhơn và gặt hái thêm nhiều “quả ngọt” để đưa nghỉ dưỡng Nam Trung Bộ đến gần hơn với khách du lịch trong và ngoài nước.*





Cẩm nang mùa hè

**SUMMER ON**  
HÈ BỪNG TRẢI NGHIỆM  
Cùng FLC Hotels & Resorts





## CẨM NANG MÙA HÈ



# NHỮNG TRẢI NGHIỆM "NÂNG TÂM" CHUYẾN DU LỊCH HẠ LONG

*Trong vài năm trở lại đây, du lịch Quảng Ninh nói chung và Hạ Long nói riêng đã và đang trở nên vô cùng sôi động với hàng loạt các địa điểm vui chơi, tham quan mới hấp dẫn, những trải nghiệm độc đáo chẳng kém Đà Nẵng, Hội An, Nha Trang hay Phú Quốc.*

### ĐẮM MÌNH TRONG NHỮNG BỂ BƠI VÔ CỰC

Một trong những bể bơi vô cực được du khách đánh giá cao nhất thành phố vịnh là bể bơi thuộc khách sạn FLC Grand Hotel Hạ Long, với độ cao hơn 100m so với mực nước biển. Với diện tích khoảng 1.000 m<sup>2</sup> và tầm nhìn thẳng ra vịnh, bể bơi này là điểm check-in yêu thích của giới trẻ sành điệu.

### KHÁM PHÁ SÂN GOLF HƯỚNG VỊNH

Vài năm gần đây, giới mê golf thường "rỉ tai" nhau về một sân golf nằm trên đồi có view cực "xịn" với những hố golf nhìn thẳng ra vịnh Hạ Long vô cùng ấn tượng. Do đó, nếu bạn là tín đồ của "môn thể thao quý tộc" thì nhất định không nên bỏ qua cơ hội thử sức mình ở sân FLC Golf Club Hạ Long khi đến thăm thành phố di sản.

### NGẮM VỊNH DI SẢN TỪ QUÁN BAR "ON TOP"

Tọa lạc tại vị trí đắt giá giữa thành phố Hạ Long hoa lệ, SKY21 Bar & Lounge nằm trên tầng 21 của khách sạn FLC Grand Hotel Hạ Long, được ví von là "quầy bar hạng sang với góc view triệu đô" hướng ra toàn vịnh Hạ Long.



## Cắm nắng mùa hè



### THĂM VỊNH TRÊN DU THUYỀN 5 SAO

Để chuyến đi được nâng tầm hơn, du thuyền xa hoa bao gồm phòng ngủ, phòng tắm, phòng ăn và boong check - in sang chảnh hứa hẹn sẽ là trải nghiệm không thể bỏ qua trong hành trình khám phá Vịnh di sản của bạn.





## CẨM NANG MÙA HÈ

# ĐÓN HÈ SÔI ĐỘNG TẠI CHUỖI BAR - CAFÉ NỔI TIẾNG CỦA FLC HOTELS & RESORTS

### SKY21 BAR & LOUNGE (HẠ LONG)

Tọa lạc tại vị trí đắt giá giữa thành phố Hạ Long hoa lệ, SKY21 Bar & Lounge nằm trên tầng 21 của khách sạn FLC Grand Hotel Halong, được ví von là "quầy bar hạng sang với góc view triệu đô" hướng ra toàn vịnh Hạ Long. Tại SKY21, trải nghiệm dành cho khách hàng không chỉ dừng lại ở nhu cầu giải trí đơn thuần mà còn là nơi kiến tạo nên những hành trình đẳng cấp từ không gian, kiến trúc, đồ uống và âm nhạc hiện đại.

Khám phá menu đồ uống đa dạng từ rượu mạnh, craft beer, mocktail đến các loại cocktail signature cùng âm nhạc cực "cháy" từ DJ, du khách chắc chắn sẽ có những phút giây đáng nhớ tại quán bar "on top" của Hạ Long.



### AQUA CHILL BAR (SẦM SƠN)

Aqua Chill Bar Sầm Sơn gây ấn tượng với nhiều không gian thư giãn khác nhau trải dài bên bãi biển hay cạnh bể bơi tuyệt đẹp trong khu resort 5 sao của quần thể nghỉ dưỡng FLC Sầm Sơn.

Dưới tán dừa xanh, tổ hợp bar biển này mang đậm dấu ấn nhiệt đới với thiết kế mở phóng khoáng, mang đến cảm giác thư thái tuyệt vời cho mỗi du khách khi đến thư giãn. Giữa trung tâm Bar là khu vực sân khấu nhạc sống, nơi thường xuyên diễn ra các buổi biểu diễn theo chủ đề. Mở cửa hàng ngày cho tới đêm, Aqua Chill Bar Sầm Sơn chào đón du khách với các loại nước hoa quả tươi mát, ly cocktail đầy màu sắc bên cạnh hải sản tươi sống được chế biến tại chỗ đầy hấp dẫn.





## CẨM NANG MÙA HÈ

*Nghe nhạc, ngắm hoàng hôn hay phố biển về đêm và thưởng thức những ly đồ uống đặc sắc, đây là trải nghiệm cực chill đang chờ đợi bạn tại các quán bar - café thuộc hệ thống khách sạn, quần thể nghỉ dưỡng 5 sao của FLC.*

### AQUA CHILL BAR (QUY NHƠN)

Aqua Chill Bar Quy Nhơn lại hấp dẫn du khách bởi những góc check-in ấn tượng dọc theo bờ biển dài hàng km của khu nghỉ FLC Quy Nhơn.

Đến với Aqua Chill Bar, du khách sẽ được trải nghiệm cảm giác thích thú khi thả chân trên nền cát trắng mịn, chill trong không gian mát lạnh ngay bên bờ biển, với những chiếc ghế lười màu cam và bàn gỗ mộc mạc được sắp đặt ngẫu nhiên. Đây cũng là địa điểm lý tưởng để ngắm nhìn hoàng hôn hay bình minh trên biển Quy Nhơn, khi những ánh nắng rực rỡ nhuộm hồng bờ cát trong một khung cảnh tráng lệ hiếm có. Chiều tối, ánh sáng ấm áp từ những ngọn đèn nhỏ giăng mắc tạo nên khung cảnh bình yên và nên thơ đến lạ lùng.



### BAR NGÂM AQUA BEACH CLUB (QUY NHƠN)

Nằm tại đường An Dương Vương, Aqua Beach Club là tổ hợp giải trí dưới lòng đất đầu tiên tại Quy Nhơn. Không gian ở đây được thiết kế theo phong cách hiện đại và ấn tượng, nước uống được pha chế bởi bartender người nước ngoài với mức giá cực "mềm" chỉ 22.000 - 69.000 đồng. Ngoài ra, vào mỗi cuối tuần ở đây còn tổ chức đêm nhạc acoustic vô cùng lãng mạn được thể hiện bởi ban nhạc chuyên nghiệp.





CẨM NANG MÙA HÈ

# NGÀY GIA ĐÌNH VIỆT NAM 2022 NHÀ MÌNH ĐI ĐÂU?

***“Gia đình gia đình, cho ta bao nhiêu kỷ niệm thương mến”. Hãy để Xplore số này mách bạn những nơi chốn cho cả nhà mùa hè, để tô màu thêm cho bức tranh kỷ niệm đong đầy yêu thương.***

## CẨM TRẠI

Tạm xa tổ ấm thân quen, nhà mình cùng lên đồ đi cắm trại thôi! Hòa mình với thiên nhiên, tự tay căng lều trại, chuẩn bị món nướng, bánh mì thơm phức và tận hưởng những giây phút quý giá bên người thân thì còn gì tuyệt vời hơn. Xplore gợi ý bạn địa điểm cắm trại đang được săn lùng nhất: Sơn Tinh Camp, Cắm trại Hang Én, Cắm trại rừng thông Đà Lạt.

## NGHỈ DƯỠNG

Du lịch nghỉ dưỡng là lựa chọn hoàn hảo để gắn kết các thế hệ trong gia đình. Với vị trí “tọa phố, hướng biển” đặc địa, FLC City Hotel Beach Quy Nhơn thích hợp cho gia đình bởi vị trí thuận tiện, chỉ cách các khu ăn uống, tham quan giải trí với khoảng 15 phút di chuyển. Ưu đãi lưu trú tại khách sạn trong phố này chỉ từ 1.425.000/ Khách/ Đêm trọn gói 2 bữa ăn, kem cho bé và những hoạt động cho cả gia đình.

## LEO NÚI

Không phải một thành phố lạ, không phải bờ biển vắng, chinh phục một đỉnh núi cùng gia đình, bạn đã từng? Thử thách leo núi cùng bố mẹ, anh chị em với những cung đường núi ngấn đến dài sẽ là trải nghiệm mới mẻ không chỉ giúp cả gia đình thêm khỏe mạnh mà còn làm tăng sự gắn kết của mỗi thành viên trên cung đường. Tuy nhiên, trước khi bắt đầu hành trình, hãy rèn luyện thể lực với những bài thể dục toàn thân để cả gia đình có một tinh thần cũng như sức bền dẻo dai bạn nhé.







# SUMMER HOT DEAL

*Nhà mình cũng chill*

CHỈ TỪ **1.975.000** VND / KHÁCH / ĐÊM

 **MIỄN PHÍ TRẺ EM**

- Phòng tiêu chuẩn 5 sao kèm bữa sáng
- 1 bữa trưa cho cả gia đình
- Ưu đãi các hoạt động giải trí cho gia đình (bóng nước, thuyền kayak, karaoke,...)
- Tặng 2 đồ uống không cồn
- Giảm 50% khi nâng hạng phòng Family Suite/ Grand Suite



Mở bán: Từ nay - 13/8/2022

Lưu trú: Từ nay - 15/8/2022



Áp dụng tại:

FLC Hạ Long, FLC Sầm Sơn, FLC Quy Nhơn



**ĐẶT PHÒNG NGAY**

FLC Hạ Long: 0203 362 8989 | E-mail: [resa@flchalong.com.vn](mailto:resa@flchalong.com.vn)  
FLC Quy Nhơn: 0256 628 8888 | E-mail: [resa@flcquynhon.com.vn](mailto:resa@flcquynhon.com.vn)  
FLC Sầm Sơn : 0237 878 8888 | Email: [resa@flcsamson.com.vn](mailto:resa@flcsamson.com.vn)



# Cắm nạng mùa hè





CẨM NANG MÙA HÈ

## TẶNG QUÀ Ý NGHĨA MỪNG NGÀY CỦA CHA

*Khác với những ngày đặc biệt trong năm, ngày của cha không cố định mà được tính theo Chủ nhật thứ 3 của tháng 6. Father's Day chọn quà sao cho hợp lý?*

### TẶNG QUÀ THEO SỞ THÍCH

Bạn am hiểu phụ huynh của mình đến đâu? Bộ vest của cha đã sờn, hãy nhanh trí sắm sửa để tạo bất ngờ cho cha. Đấng mày râu có sở thích sưu tầm đồng hồ, tranh vẽ, hoa hay tượng thì cha cũng không ngoại lệ. Dành chút thời gian tìm hiểu đam mê của cha, cùng nhau đi chọn lựa cũng sẽ khiến tình cha con khăng khít hơn.



### TẶNG QUÀ BỒI BỔ SỨC KHỎE

Đấng sinh thành mong ước có sức khỏe dẻo dai để sống sum vầy với con cháu. Một hộp sữa bổ, một gói trà ngon hay những sản phẩm hỗ trợ tăng cường đề kháng luôn được ưu tiên để chọn làm quà.

### TẶNG QUÀ TINH THẦN

Không gì quý hơn niềm vui tinh thần. Nhân dịp ngày của cha, bạn có thể cùng cha đi chơi một môn thể thao, đi ra ngoại thành “đổi gió” hoặc lên kế hoạch với chuyến du lịch, nghỉ dưỡng ở một nơi xa. Bên cạnh những căn phòng hướng biển, hướng đồi với không gian khoáng đạt, các quần thể nghỉ dưỡng FLC Hotels & Resorts còn sở hữu chuỗi tiện ích đa dạng như sân golf 18 hố, sân tennis, bể bơi,... cho bạn và cha có giây phút riêng tư bên nhau.



CẨM NANG MÙA HÈ

## BÀI TẬP YOGA CHO NHỮNG NGÀY HÈ NẮNG NÓNG

*Một số động tác Yoga đơn giản sẽ giúp tinh thần thư giãn sáng khoái, cơ thể thoải mái để mùa hè của bạn “hạ nhiệt” hơn. Xplore gợi ý cho bạn những tư thế mà ai cũng có thể thực hiện.*

### TƯ THẾ NGỌN NÚI (TADASANA)

Tadasana là một trong những động tác cơ bản ai mới bắt đầu tập Yoga cũng làm được. Giữ động tác này từ 15 - 30 giây sẽ giúp tăng lưu thông và thúc đẩy quá trình trao đổi chất.

Cách thực hiện:

Đứng thẳng người, hai chân mở rộng bằng vai.

Hít thở sâu, đồng thời đưa hai tay lên cao qua đầu và song song với nhau

Đẩy hai bả vai ra sau và cảm nhận độ căng của các nhóm cơ

Giữ nguyên tư thế trong khoảng 15-30 giây

Lặp lại động tác 3-5 lần





## CẨM NANG MÙA HÈ

### TƯ THẾ LƯỠI LIỀM (ANJANEYASANA)

Tư thế lưỡil liềm còn có tên gọi khác là “half moon”, Anjaneyasana giúp bạn rèn luyện sự tập trung và tăng cường hoạt động tiêu hóa. Trước khi ăn sáng khoảng 20 phút là thời điểm thích hợp cho bạn thực hiện động tác yoga này.

Cách thực hiện:

Đứng thẳng, hai bàn chân hướng về trước, tay buông dọc theo thân người

Hít sâu và từ từ nâng 2 cánh tay lên cao hướng lên trần nhà, đồng thời, chân phải bước lên phía trên

Uốn cong người ra phía sau cho chân phải tạo thành góc 90 độ so với mặt sàn

Thở ra và cúi người về phía trước trở lại vị trí ban đầu

Đổi bên và lặp lại tương tự với bên trái



### TƯ THẾ CON BƯỚM (BADDHA KONASANA)

Baddha konasana sẽ giúp bạn tĩnh tâm,  
giải tỏa căng thẳng hiệu quả  
với những động tác dễ thực hiện tại nhà.

Cách thực hiện:

Hai chân xếp bằng, lòng bàn chân áp sát nhau  
Hai bàn tay ôm lấy các đầu ngón chân  
Từ từ di chuyển hai đầu gối gập lên gập xuống theo  
nhịp mô phỏng động tác vỗ cánh của bướm  
Mở rộng vùng xương chậu,  
hai đầu gối áp sát sàn càng gần càng tốt  
Lưng giữ thẳng, thả lỏng hai vai để cơ thể thoải mái.





CITY HERITAGE  
SPA



# SOFT OPENING

**ĐẶT BẤT KÌ TRỊ LIỆU 60 PHÚT VÀ TRẢI NGHIỆM MIỄN PHÍ CHĂM SÓC DA MẶT**

**Book any 60 minute treatment and enjoy complimentary Face Care**

**Cần đặt trước/ Reservations required**

Mở cửa hàng ngày / Opens Daily: **9 giờ sáng tới 10 giờ tối / 9:00 am- 10:00 pm**

Vui lòng liên hệ chúng tôi qua/ Connect with us:

**FLC City Hotel Beach Quy Nhon**

**Email: [heritage.spa@flcquynhon.com.vn](mailto:heritage.spa@flcquynhon.com.vn) | Hotline: (+84) 256 628 8888**





GRAND SPA

## MEN'S HEALTH WEEK

1 FOR 1, THIS TIME ITS FOR THE MAN

Đặt một trị liệu mát-xa toàn thân 60 phút và tận hưởng  
trị liệu thứ hai tương đương miễn phí-Chỉ dành cho nam giới

Book 60 mins Body massage Relaxation and enjoy  
second treatment on complimentary-For Men only

GIÁ DỊCH VỤ/PRICE:

**650.000 VNĐ**  
(60 phút/trị liệu)



Hotline: **0203 362 8989** | Email: [resa@flchalong.com.vn](mailto:resa@flchalong.com.vn)

Thời gian áp dụng/Validity: **10/6-20/6/2022**



GRAND SPA

## Massage Week

AFTERNOON DELIGHT

Đặt 60 phút mát-xa toàn thân và tận hưởng  
thêm 30 phút miễn phí - tiết kiệm 250.000 VNĐ

Book 60 mins Body massage Relaxation and  
enjoy complimentary 30 minutes-Saving 250.000VNĐ

GIÁ DỊCH VỤ/PRICE (VNĐ)

**650.000**  
(90 PHÚT/TRỊ LIỆU)

Hotline: **0203 362 8989**  
Email: [resa@flchalong.com.vn](mailto:resa@flchalong.com.vn)



Thời gian áp dụng/Validity:  
1/7-31/7/2022(13:00-16:00)



Thông tin và ưu đãi ẩm thực





Thông tin và ưu đãi ẩm thực

# Đặc sản địa phương tại FLC Hotels & Resorts có ngon như lời đồn?

*Những khách sạn, resort 5\* không chỉ chú trọng đến ẩm thực bốn phương từ nhiều nước mà còn tập trung vào món đặc sản mang đậm hương vị bản địa.*

Để chế biến ra một tô bún đậm vị, một bát phở ngon, các đầu bếp nhà hàng tại FLC Hotels & Resorts đã vô cùng tỉ mỉ trong khâu lựa chọn nguyên liệu đến tằm ướp. Đặc sản địa phương đốn gục vị giác của những du khách khi nghỉ dưỡng ở FLC Hotels & Resorts phải kể đến: Bún tôm, bún rạm (FLC Quy Nhơn), chả mực giã tay, ngán biển, cà sáy (FLC Hạ Long), bánh khoai, nem chua (FLC Sầm Sơn).





Thông tin và ưu đãi ẩm thực

## 4 TIÊU CHUẨN CỦA NHÀ HÀNG FINE-DINING CÓ THỂ BẠN CHƯA BIẾT

*Là một hình thức trải nghiệm ẩm thực cao cấp nên tiêu chuẩn của một nhà hàng Fine-dining cũng khác biệt hơn so với những nhà hàng khác. Để khơi dậy cả 5 giác quan của thực khách, nhà hàng Fine-dining cần đạt chuẩn 4 yếu tố sau:*



### KHÔNG GIAN XA HOA, SANG TRỌNG

Không gian được bài trí hài hòa giữa ánh sáng, nội thất và màu sắc sẽ khiến cho thực khách phải “wow” khi bước vào. Ngoài ra, đèn chùm, tranh hội họa cũng là điểm nhấn giúp nhà hàng tạo ấn tượng.

### NHÂN VIÊN PHỤC VỤ CHUYÊN NGHIỆP

Để phục vụ trong những nhà hàng Fine-dining sang trọng đòi hỏi nhân viên đó phải có kinh nghiệm vững, chuyên môn cao cũng như cách xử lý khéo léo trong các tình huống.

### THỰC ĐƠN NHIỀU MÓN ĂN, ĐỒ UỐNG THƯỢNG HẠNG

Thực đơn nhà hàng Fine-dining đều được chọn lọc vô cùng kỹ lưỡng nhằm mang đến cho những thực khách trải nghiệm tốt nhất. Ngoài ra, rượu vang hay champagne cũng là thức uống giúp bữa ăn của bạn được nâng tầm hơn.

### ĐẦU BẾP DANH TIẾNG HÀNG ĐẦU

Tiêu chuẩn cuối này cũng là một trong những yếu tố để khách hàng lựa chọn nơi trải nghiệm ẩm thực. Đầu bếp hàng đầu là những người không chỉ giỏi về chuyên môn mà còn có gu thẩm mỹ cao, tạo ra những “tác phẩm” khiến khách hàng cảm nhận được tinh hoa trong hương vị.



## Thông tin và ưu đãi ẩm thực

# CÁCH PHÂN BIỆT CÁC LOẠI COCKTAIL PHỔ BIẾN

*Ly cocktail tượng trưng cho sự muôn màu của cuộc sống với những hương vị ngọt ngào, thanh mát đến cay dịu. Việc phân loại thức uống này cũng trở nên vô cùng đa dạng và thú vị, bạn đã biết?*

### PHÂN LOẠI THEO THỜI ĐIỂM UỐNG

Trước bữa ăn, trong bữa ăn và sau bữa ăn là 3 thời điểm thường thức cocktail hoàn hảo. Bartender sẽ tùy chỉnh nồng độ cồn để phù hợp với thời điểm uống của bạn như cân bằng vị chua, vị béo hoặc thành phần kích thích vị giác.



### PHÂN LOẠI THEO THÀNH PHẦN

2 thành phần chính tạo nên ly cocktail là rượu (champagne, vodka, rum) và những chất tạo hương vị tùy thuộc khẩu vị của bạn như kem béo, cafe,...

### PHÂN LOẠI THEO DUNG TÍCH

- Short drink: có dung tích khoảng 100ml, chứa nhiều rượu mạnh, không có đá và các loại hoa lá trang trí
- Long Drink: có dung tích khoảng 150 - 200ml được tạo nên bởi sự pha trộn rượu với các loại nước giải khát, có thể kèm đá và hoa quả.
- Shooter: loại nhỏ, có dung tích 30ml, thường được uống chỉ bằng một hơi



### PHÂN LOẠI THEO NỒNG ĐỘ CỒN

Cocktail nguyên bản ban đầu được pha với các loại rượu mạnh với nồng độ cồn cao, sau này được biến tấu theo nhiều hình thức khác nhau như pha cùng với bia, rượu vang thậm chí là cocktail không cồn bao gồm nước dừa, kem sữa,...



## Thông tin và ưu đãi ẩm thực

### FLC SẦM SƠN

**Nhà hàng Seagull, nhà hàng Fish Cá**

*Mừng ngày của cha.*

Set Menu chỉ 499.000 VNĐ

Bao gồm 1 đồ uống (nước ngọt, bia)

Duy nhất 19/6/2022

**Nhà hàng Seagull, nhà hàng Fish Cá, nhà hàng Fresh**

*Vietnamese Family Day*

Set Menu đặc biệt chỉ 499.000 VNĐ/ Khách

Bao gồm 1 đồ uống nhẹ

Duy nhất 28/6/2022

**Aqua Chill Bar**

Combo hải sản chỉ 299.000 VNĐ - Tặng ngay

2 bia cho mỗi combo

Buffet Bia 149.000 VNĐ

Thời gian: thứ 2 đến chủ nhật hàng tuần

Đặc biệt có liveband vào mỗi tối cuối tuần

### FLC VĨNH PHÚC

**Nhà hàng Royal**

Giảm 10% dịch vụ ẩm thực

Tặng 1 đồ uống trị giá 65K

**Set menu đặc biệt.**

Chỉ 300.000 VNĐ/ Khách

Áp dụng mỗi ngày

**Thưởng thức BBQ tại villa riêng**

Chỉ từ 550.000 VNĐ/ Khách

Áp dụng từ 16 khách

### FLC CITY HOTEL BEACH QUY NHƠN

**Beanery Café**

Ưu đãi giờ vàng - Giảm 30% các loại  
bánh ngọt từ 15:00 - 17:00 mỗi ngày

Áp dụng: 1/4 - 30/6/2022

**Tiệc trà chiều sang chảnh**

Chỉ 260.000 VNĐ/ 2 khách

Áp dụng: 1/4 - 30/6/2022

**Aqua Beach Club**

Thưởng thức steak Mỹ thượng hạng

Chỉ 380.000 VNĐ/ Khách

Áp dụng: 1/4 - 30/6/2022

### FLC QUY NHƠN

**Nhà hàng Hương Biển**

Hotpot & BBQ Buffet.

Chỉ 499.000 VNĐ/ Khách

Band nhạc Filipino sôi động

Duy nhất 18:00 - 21:30 ngày 28/6/2022

**Nhà hàng Kỳ Co**

Ưu đãi mua 2 pizza tặng 1 hamburger

Áp dụng cho 20 người đầu tiên

Duy nhất 4/7/2022

**Aqua Chill Bar**

Thưởng thức combo Beer hoặc Cocktail  
với trái cây

Chỉ 179.000 VNĐ/ Khách

Duy nhất 4/7/2022



# Sẵn sàng sẵn deal, chill hè cực đã







## SKOOL ESCAPE 2022

Deal rục rịch,  
hè Chill hết cỡ!



Chỉ từ  
**1.400.000 VNĐ** / khách/ đêm

**ĐẶT PHÒNG:** đến hết 20/8/2022

**LƯU TRÚ:** đến hết 31/8/2022

**LIÊN HỆ ĐẶT PHÒNG**

FLC Hạ Long  
0203 362 8989  
resa@flchalong.com.vn

FLC Quy Nhơn  
0256 628 8888  
resa@flcquynhon.com.vn

FLC Sầm Sơn  
0237 878 8888  
resa@flcsamson.com.vn

FLC Vinh Phúc  
0904 821 888  
resa@flcvinhphuc.com.vn





## Hè đến rồi, nhà mình đi chơi thôi!



Chỉ từ  
**1.425.000 VNĐ/ khách/ đêm**

**MIỄN PHÍ 1 TRẺ EM**  
dưới 6 tuổi,  
bao gồm bữa trưa

**BAO GỒM**

- Phòng ở tiêu chuẩn kèm bữa sáng
- Miễn phí 1 bữa trưa
- Miễn phí vé tham quan FLC Zoo Safari Park cho 2 bé

- Tặng đồ uống và kem cho bé
- Giảm giá 15% các loại đồ uống cho cả gia đình

Mở bán: Đến hết 10/8/2022  
Sử dụng: Đến hết 15/8/2022

0256 390 8888

resa.quynhon@flccityhotel.com.vn





## LƯU ĐÃI SHOCK Chào cơn lốc hè

Quy Nhơn vậy gọi với combo bay Bamboo - nghỉ FLC trọn gói



Mở bán: Đến hết 10/08/2022  
Lưu trú: Từ 15/05 - 15/08/2022

Chỉ từ  
**1,870,000 VNĐ/ khách/ đêm**

 Phòng tiêu chuẩn 5 sao kèm bữa sáng

 Miễn phí Tham quan FLC Zoo Safari Park

 Vé máy bay Bamboo khứ hồi

 Miễn phí xe đưa đón sân bay

 01 Bữa trưa dành cho 2 người

 Vô tận ưu đãi các dịch vụ ẩm thực & karaoke

0962625582 | resa@flc.vn



# XPLORE



Hotline: (+84) 96 262 5582 (8h00 - 18h00 hàng ngày)

Email: [resa@flc.vn](mailto:resa@flc.vn)

Facebook: [FLC Hotels & Resorts](https://www.facebook.com/flc.hotelsandresorts)

Instagram: [instagram.com/flc.hotelsandresorts](https://www.instagram.com/flc.hotelsandresorts)

